

โครงการปลาหน้าวัด จำนวน ๓ แห่ง ในจังหวัดกระบี่

๑. โครงการปลาหน้าวัด ณ วัดภูมিবรพต คลองพอลาก บ้านปากบางสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาติน อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่

กิจกรรมปลาหน้าวัดภูมিবรพตได้จัดทำมานานแล้ว ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำได้มีการแพร่พันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาทำบุญโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่วัดจำนวนมาก รวมทั้งสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นประจำ ดังนั้นวัดจึงจัดสร้างแพ (ชั้นบันได) ให้อาหารปลาซึ่งแข็งแรงมีความมั่นคงดูแล้วปลอดภัย คุณภาพน้ำในคลองพอลากที่ไหลผ่านหน้าวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก DO เกินกว่า 3 ppm ไม่มีวัชพืช ทางวัดมีการจำหน่ายอาหารปลาเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง มีการรักษาแหล่งน้ำ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่จึงจัดแหล่งปลาหน้าวัดภูมিবรพต

๒. โครงการปลาหน้าวัด ณ วัดหนองจิกคลองหนองจิก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กิจกรรมปลาหน้าวัดหนองจิกได้จัดทำมานานแล้ว ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำได้มีการแพร่พันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาทำบุญโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่วัดจำนวนมาก รวมทั้งสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นประจำ ดังนั้นวัดจึงจัดสร้างแพให้อาหารปลาซึ่งแข็งแรงมีความมั่นคงดูแล้วปลอดภัย คุณภาพน้ำในคลองหนองจิกที่ไหลผ่านหน้าวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก DO เกินกว่า 3 ppm ไม่มีวัชพืช มีการจำหน่ายอาหารปลาเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมีการรักษาแหล่งน้ำ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่จึงจัดแหล่งปลาหน้าวัดคลองใหญ่

๓. โครงการปลาหน้าวัด ณ วัดคลองใหญ่ คลองใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับปด อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กิจกรรมปลาหน้าวัดคลองใหญ่ได้จัดทำมานานแล้ว ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำได้มีการแพร่พันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาทำบุญโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่วัดจำนวนมาก รวมทั้งสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นประจำ ดังนั้นวัดจึงจัดสร้างแพให้อาหารปลาซึ่งแข็งแรงมีความมั่นคงดูแล้วปลอดภัย คุณภาพน้ำในคลองใหญ่ที่ไหลผ่านหน้าวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก DO เกินกว่า 3 ppm ไม่มีวัชพืช มีการจำหน่ายอาหารปลาเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง มีป้ายโครงการฯ ชัดเจน ถาวร มั่นคงและมีป้ายกำหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลสัตว์น้ำและการรักษาแหล่งน้ำรวมทั้งมีการจัดตั้งมีคณะกรรมการและดำเนินการตามที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่จึงจัดแหล่งปลาหน้าวัดคลองใหญ่